

## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษานำเสนอผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบล โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

$(\bar{X})$  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

n แทน จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

p แทน ความน่าจะเป็นของสถิติ

\* แทน ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

#### การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอนๆ ดังนี้

ตอนที่ 1 บริบทของพื้นที่ตำบล โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบล โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบล โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน

#### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 บริบทของพื้นที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล โขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บริบทของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจอมง มีรายละเอียด ดังนี้ (องค์การบริหารส่วนตำบลโจอมง, ออนไลน์. 2557)

ตำบลโจอมงในสมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอ เรียกว่าอำเภอบ้านโจอมง ต่อมาได้ย้ายที่ทำการอำเภอไปตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพลอยแหวน หลังสุดได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าใหม่ เรียกว่าอำเภอท่าใหม่ ซึ่งเป็นที่ทำการอำเภอในปัจจุบัน

บ้านโจอมง ในอดีตมีพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ประเภทไม้ล้มลุกขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ มีลักษณะคล้ายกับต้นโจอมง ซึ่งมีลำต้นสีเขียว ใบยาวเรียวยาว ปลายใบแหลม ส่วนพรรณไม้ชนิดนี้มีลำต้นและใบเป็นสีเขียวทึบ สูงประมาณ 3 เมตร ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต้นโจอมงจะออกดอกสีขาวบานสะพรั่งไปทั่วพื้นที่ เมื่อดอกแก่เวลาที่ลมพัดผ่าน ดอกจะหลุดลอยปลิวไปตามกระแสลมมีดโจอมงไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านเรียกพืชชนิดนี้ว่าต้นโจอมง

ผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านเล่าว่า ในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีพรรณไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นหญ้า เรียกว่าต้นโจอมง ขึ้นเต็มทั่วทั้งพื้นที่ ซึ่งไม่มีประชาชนเข้าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ต่อมาในประเทศอินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิด ซึ่งตรงกับช่วงมรสุม ทำให้มีการพัดพาของขี้เถ้ามาตกในบริเวณนี้มาก ทำให้ต้นโจอมงตาย จากนั้นจึงมีชาวบ้านเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่มากขึ้น โดยเริ่มแรกเป็นการทำนา ประชาชนบางส่วนจะเรียกบ้านโจอมงว่า “ทุ่งตะเข้ตาก” เนื่องจากในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นทุ่งที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำขึ้น-น้ำลงตลอด ทำให้มีสัตว์มากมายมาอาศัยอยู่ โดยเฉพาะนกน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจระเข้ขนาดใหญ่ และเป็นพื้นที่ที่จระเข้ขึ้นมาตากแดด จึงเป็นที่มาของทุ่งตะเข้ตาก ต่อมาพื้นที่ในบริเวณถูกบุกรุกทำลาย ทำให้ไม่มีอาหาร อีกทั้งจระเข้ยังโดนล่า ทำให้จระเข้หมดไป

ทุ่งเมรี ทุ่งนี้กว้างขวางใหญ่โตมากเนื้อที่ติดต่อกับทุ่งตะเข้ตากแต่มีป่าไม้คัน มีเนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่ มีตำนานเล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่านางเมรีตอนที่ตามพระรถ ได้เดินทางมาทางนี้ เมื่อเมรีใกล้จะทันพระรถ พระรถจึงเอาผงวิเศษโปรยลงมาเป็นแม่น้ำลำคลอง เรียกว่าแม่น้ำลำคลองวังโดนค นางเมรีจึงไม่สามารถข้ามแม่น้ำนี้ไปได้ ด้วยความเสียใจจึงทอดกายลงนอนดิ้นไปมาทับต้นไม้อายุกลายเป็นทุ่ง เรียกกันว่า "ทุ่งเมรี" ในที่สุดนางก็ได้ไปขนหินจากภูเขามาทอดทำเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนี้ไปได้ จึงเรียกสะพานหินนี้ว่า "สะพานหิน หรือ สะพานเมรี" ปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็น ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ลำคลองวังโดนคในเขตหมู่ 1 ตำบลโจอมง ทุ่งเมรีเป็นทุ่งที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีป่าไม้ชายเลนขึ้นอยู่รอบภายในทุ่งเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำและแอ่งน้ำทั่วไป มีต้นพุดและต้นกกระถูดขึ้นอยู่เต็มทั่วทุ่ง มีน้ำขังตลอดปี ตามหนองและแอ่งน้ำมีสาหร่ายขึ้นอยู่ทั่ว กุ้ง หอย ปู ปลา อาศัยอยู่ชุกชุม ป่าที่ขึ้นอยู่รอบๆทุ่งก็มีผักต่างๆ เช่น ยอดเป็ง ผักปรัง ลูกมะเขือคัน ลูกหัวลิง เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงราษฎรในตำบลโจอมงได้ตลอดทั้งปีและต่างตำบลก็ยังมาอาศัยหากินด้วยเป็นจำนวนมาก ตามริมทุ่งจะมีต้นคาตุม ต้นปรังและหวายลิงขึ้นอยู่ทั่วไป ชาวบ้านที่ถนัดไปทางท่าหวาย ก็จะไปเที่ยวตัดหวายลิงมาเหลาตากแดดให้แห้งมัดเป็นกำขาย พ่อค้ามาเที่ยวหาซื้อเอาไปขายให้ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขายต่อให้แก่ผู้ที่มิสวนจากซื้อเอาไปเพื่อใช้เย็บจากขาย ทำให้ชาวบ้านตำบลโจอมงมีรายได้ใช้จ่าย

ในครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน ต่อมาชาวบ้านพากันไปขุดร่องไข่น้ำน้ำไหลลงคลองแล้วเอาลอบ รอดักกุ้ง ปลา ปู จนไม่มีน้ำขัง พอถึงฤดูแล้งพื้นดินจะถูกแดดเผาแห้งแล้ง ไม่กี่ปีต้นฝาดก็ขึ้นเต็มทั่วทุ่ง ทุ่งเมื่อกี้เลยกลายเป็นทุ่งป่าฝาด แต่ในปัจจุบันนี้มีราษฎรต่างท้องถิ่นที่ได้เข้ามาจับจองทำนา เลี้ยงกุ้งอยู่หลายราย ทุ่งนี้นับเป็นทุ่งที่ให้ประโยชน์แก่ชาวดำบลโขมงได้เป็นอย่างดี

#### เศรษฐกิจของชุมชน

ในอดีตตำบลแห่งนี้จะมีน้ำทะเลท่วมถึงทำให้เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ แต่เมื่อ มีการสร้างเขื่อนทำให้มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันจะมีการปลูกข้าวซึ่งเป็นแบบนา ปีเดียวเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น และปัจจุบันจะมีการปลูกแก้วมังกร เนื่องจากผลผลิต ที่ได้จะมีคุณภาพเพราะดินที่ตำบลเป็นดินเปรี้ยว แต่เมื่อปลูกแก้วมังกรแล้วผลผลิตมีรสชาติหวาน แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านนิยมทำสวนระกำ เนื่องจากในหมู่บ้านมีการสร้างเขื่อนทำให้น้ำเพียงพอต่อการ ทำเกษตร และที่ดินเป็นเนินอยู่แล้วไม่ต้องถมที่ และการทำสวนระกำ ปัญหาเรื่อง โรคยังไม่มีการจัดการ ดูแลง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาด ระกำขายได้รายได้ดี เนื่องจากดอกระกำตัวผู้สามารถขายดอกได้ ขายเป็นผลเปรี้ยวได้ราคาดี พันธุ์ระกำจะทำการคัดเลือกเอง โดยนำเมล็ดระกำที่คัดเลือกมาจากต้นที่ ให้ผลสวยและรสชาติหวาน นำมาชำเนื้อออกแล้วเอาไปเพาะกับดิน พอต้นสูง 2 นิ้ว ก็เอามาปลูกใหม่ ดอกระกำแก่สรตัวผู้และดอกระกำแก่สรตัวเมียจะอยู่บนคานดอก โดยจะมีคนมารับดอกระกำแก่สรตัวผู้ ไปขายชาวสวน และชาวสวนจะนำแก่สรตัวผู้ของดอกระกำไปติดกับแก่สรตัวเมียของดอกสะละ เพื่อให้ สะละมีกลิ่นหลายกลิ่นเหมือนระกำ โดยต้องนำแก่สรตัวผู้ของระกำไปเกาะใส่แก่สรตัวเมียของสะละ หรือหากมีแก่สรตัวผู้มากก็จะนำไปเสียบไว้ที่ดอกแก่สรตัวเมียเลย ซึ่งการเสียบดอกทำในช่วงบ่ายโมง ถึงบ่ายสองโมง เพราะช่วงนี้ดอกของสะละจะบานเต็มที่ พอเกาะดอกเสร็จก็เอาหนามสะละเสียบแก่สร ตัวผู้กับตัวเมียติดกันไว้ที่ต้น ลักษณะความแตกต่างของแก่สรตัวผู้กับแก่สรตัวเมีย แก่สรตัวผู้ ช่อดอก ที่ออกมาจะแตกกิ่งก้านหลายๆ ทาง แต่ลักษณะช่อดอกของแก่สรตัวเมีย ช่อดอกที่ออกมาจะตรงยาว เป็นช่อเดียว

#### วัฒนธรรมของชุมชน

ประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การแข่งเรือหางยาว ถือเป็นงานประเพณีที่มีมานานแล้ว โดยจะเรือหางยาวที่นำมาแข่งขันบางครั้งก็เป็นเรือหางยาวจากจังหวัดอื่นมาร่วมแข่งขันด้วย เช่นกัน บริเวณที่จัดการแข่งขันเรือหางยาวคือ คลองไถลัดโขมง ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชน ในตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประเพณีการก่อเจดีย์ทรายที่วัดโขมง และวัดเสม็ดโพธิ์ศรี โดยในช่วงเช้า ชาวบ้านร่วมกันทำบุญตักบาตร และยังรวมไปถึงการรดน้ำดำหัว ขอรพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

ประเพณีรำสวด เป็นประเพณีที่มีขึ้นในงานศพเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอยู่เป็นเพื่อนศพ โดยจะมีการร้องรำทำเพลงในช่วงเวลาหัวค่ำจนถึงรุ่งสาง ในอดีตเมื่อมีงานศพผู้ที่ร้องเพลงรำสวดได้จะเดินทางมาเพื่อช่วยงาน อาจจะมีหลายช่าง(วง) มาร้องประชันกันคล้ายการร้องต่อเพลง เครื่องดนตรีจะประกอบไปด้วย กลองสองหน้า ฉิ่ง กรับ ซึ่งเนื้อเพลงในการรำสวดจะมี 2 ประเภท คือ เพลงโบราณและเพลงสมัยใหม่ โดยเพลงโบราณเป็นเพลงที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยอดีต ทำนองค่อนข้างเศร้า ว่างเวง มักเป็นเพลงที่มีเนื้อหามาจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้าน ส่วนเพลงสมัยใหม่จะเป็นการแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่โดยมักเป็นทำนองของเพลงลูกทุ่งในปัจจุบัน ทำนองจะสนุกสนาน มีการปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัย การเกี่ยวพาราสี ในการแสดงรำสวดจะมีการร้องเพลงไหว้ครูก่อนทุกครั้ง ผู้รำสวดจะแต่งกายด้วยชุดดำ

พิธีสามหาบ เป็นพิธีที่จัดขึ้นในรุ่งเช้าของวันเก็บอัฐิ เจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานสำหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ คือทำเป็นสาแหรกหาบ ข้างหนึ่งมีหม้อ ข้าวสาร พริก หอม กระเทียม กะปิ กุ้งแห้ง ฯลฯ เป็นต้น ส่วนอีกข้างหนึ่งจัดสำหรับคาวหวาน ให้เหมือนกันดังนี้ทั้งสามหาบ บุตรหลาน หรือญาติ 3 คนหาบกันไปคนละหาบ เดินเวียนรอบเมรุ 3 รอบ ในเวลาเดินก็ร้องกู่กันอย่างชาวบ้าน (คือชักชวนไปทำบุญ) พอเวียนครบ 3 รอบแล้วก็นำอาหารคาวหวานนั้นไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งทางปริศนาธรรม อธิบายได้ว่าภพทั้งสามอันเป็นที่เกิดวนเวียนของสัตว์ เหมือนการเวียนรอบเชิงตะกอน 3 รอบ การร้องกู่เป็นการบอกว่าจะมาในทางกุศล จึงทำบุญกุศลเอาไว้เพื่อเป็นอริยทรัพย์ (คุณความดี ที่มีในตน) ติดตามไปในภพหน้า

#### การเมืองการปกครองของชุมชน

การปกครองในอดีตของชุมชนจะเป็นโอบมุงเป็นการช่วยเหลือกัน พึ่งพากัน เวลาเกิดปัญหา ก็จะมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา นั่นคือการดูแลตนเองเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถแก้ไขตนเองได้นั้น ชาวบ้านจะพากันไปที่วัดเพื่อให้เจ้าอาวาสหรือพระวัดนั้นๆ ช่วยแก้ปัญหา และอีกแบบหนึ่ง คือ จะมีคนที่มีลักษณะเด่น ๆ เช่น จริงใจ นักเลงโบราณ ชื่อสัตย์ ที่ชาวบ้านยกให้เป็นคนคอยดูแลทุกข์สุขของชุมชน

ต่อมามีการปกครองรูปแบบ “นายบ้าน” เป็นศูนย์กลาง โดยยึดระบบเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ ใครมีญาติมาก มีที่ทางเยอะ บวกกับความศรัทธาของชาวบ้าน ได้เป็นผู้นำหรือเป็นนายบ้าน มีบทบาทหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยชาวบ้านจะช่วยกันดูแล ตนเองก่อน เมื่อมีปัญหาเดือดร้อนที่แก้ไขไม่ได้ก็จะให้นายบ้านคอยช่วยเหลือดูแลแก้ไข

หลังจากนั้นเริ่มมีพระราชบัญญัติท้องที่ (พ.ศ. 2457) จึงมีปรับเปลี่ยนมาเป็นการปกครองที่มีรูปแบบมากขึ้น คือ เริ่มมีขุนเป็นหัวหน้าในการปกครอง ต่อมาการปกครองท้องที่เริ่มเข้ามาในสมัยปี 2489 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มมีบทบาทดูแลมากขึ้น เริ่มมีการแบ่งแยกแตกแยกออกเป็นพรรคเป็นพวก

เริ่มมีอิทธิพลเข้ามาในหมู่บ้าน จากการปกครองโดยขุนก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี การแบ่งพื้นที่กันดูแล เดิมการแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็นแขวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นตำบล โดยมี กำนันเทียม เป็นกำนันคนแรก จำนวนหมู่บ้านแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านโฆมกลาง หมู่ที่ 2 บ้านโฆมบน หมู่ที่ 3 บ้านพงเสลว หมู่ที่ 4 บ้านบนเนิน หมู่ที่ 5 บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 บ้านเกาะขวาง มีประชากรทั้งสิ้น 2,973 คน แยกเป็นชาย 1,324 คน เป็นหญิง 1,613 คน มีจำนวนครัวเรือน 727 ครัวเรือน โดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำวังโดนดไหลผ่าน และมีคลองไหลผ่านซึ่งกระจายตามหมู่บ้าน ซึ่งเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา

พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. เริ่มตั้งขึ้น อบต. เริ่มเข้ามามีบทบาท และเริ่มมีมากขึ้น จากการที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และดูแลประชาชนทุกอย่างหากเดือดร้อน นำความเจริญมาสู่ชุมชนและชาวบ้านมากขึ้น ชาวบ้านจึงให้ความสำคัญ รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน เป็นองค์กรให้ความร่วมมือกับ อบต. เป็นอย่างดี

## ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

### ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ (n = 348)

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	173	49.70
หญิง	175	50.30
รวม	348	100.00

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.30 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.70

### ตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุ (n = 348)

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
18 - 39 ปี	184	52.90
40 ปีขึ้นไป	164	47.10
รวม	348	100.00

จากตาราง 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ 18-39 ปี จำนวน 184 ราย คิดเป็น ร้อยละ 52.90 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.10

ตาราง 5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามการศึกษา (n=348)

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา	15	4.30
ประถมศึกษา	100	28.70
มัธยมศึกษา/ ปวช.	75	21.60
ปวส./ อนุปริญญา	48	13.80
ปริญญาตรี	104	29.90
สูงกว่าปริญญาตรี	6	1.70
รวม	341	100.00

จากตาราง 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.90 รองลงมา คือระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.70 และ มัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.60

ตาราง 6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ (n=348)

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
เกษตรกรรวม	95	27.30
ค้าขาย	13	3.70
พนักงานเอกชน	45	12.90
แม่บ้าน	12	3.50
รับจ้างทั่วไป	93	26.70
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ/รัฐวิสาหกิจ	21	6.00
ธุรกิจส่วนตัว	19	5.50
อื่นๆ (นักเรียน, นักศึกษา)	50	14.40
รวม	348	100.00

จากตาราง 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรวม จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40

ตาราง 7 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (n=348)

รายได้	จำนวน	ร้อยละ
0 – 9,000 บาท	210	60.30
9,001 ขึ้นไป	138	39.70
รวม	348	100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9,000 บาท จำนวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.30 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 บาทขึ้นไป จำนวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.70

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมิง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตาราง 8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามท่านเลือกใคร (n=348)

ท่านเลือกใคร	จำนวน	ร้อยละ
นายยุทธนา ศรีเป็ร้อง	113	32.50
นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์	141	40.50
นายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว	94	27.00
รวม	348	100.00

จากตาราง 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เลือกนายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์ จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ นายยุทธนา ศรีเป็ร้อง จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และนายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00

จากการสัมภาษณ์ “นายสนิท พลิกามิน” ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในการติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมิง และเป็นอดีตนายก อบต.โขมิง ซึ่งท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ก่อนที่

นายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโฆม่ง จะหมดวาระนั้น ได้มีการวางตัวผู้สมัคร นายกฯ จำนวน 3 คน คือ นายยุทธนา ศรีเป็รื่อง นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์ และนายเฉลิมชัย วงศ์แก้ว ในระหว่างการทำเสียงนั้น ชาวบ้านในตำบลต่างวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างนายยุทธนา กับนายเฉลิมชัย ไม่ควรลงสมัครนายกฯแข่งกัน เนื่องจากทั้ง 2 คน เป็นสมาชิกอยู่ในหมู่เดียวกัน ฐานเสียงจะเป็น ฐานเสียงเดียวกัน จะทำให้ นายอภิชาติ มีโอกาสได้เป็นนายกฯ มากกว่า เพราะนายอภิชาติ เป็นคน หมู่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากหมู่ 1 อีกทั้งหมู่ 1 ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นนักศึกษา มากกว่า 1,000 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำให้นายอภิชาติ ก่อนข้างได้เปรียบในสนามการเลือกตั้ง ครั้งนี้ ประกอบกับนายอภิชาติ เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับปริญญาโท นักศึกษา ให้ความสำคัญกับรุ่นพี่ที่จบจากสถาบันเดียวกัน เมื่อถึงวันเลือกตั้ง เป็นไปตามคาดการณ์ นายอภิชาติ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโฆม่ง เป็นสมัยที่ 2 หลังจากที่พักผ่อนให้แก่นายเฉลิมชัย เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา นายอภิชาติ ได้คะแนนมากกว่า นายยุทธนา 60 คะแนนแต่ ระหว่างนายยุทธนา กับนายเฉลิมชัย แตกต่างกัน 200 คะแนน ถ้านายเฉลิมชัย และนายยุทธนา ร่วมมือกัน นายอภิชาติ ไม่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโฆม่ง เป็นสมัยที่ 2 (สนิท พลิกามิน. สัมภาษณ์. 2557)

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จริงๆแล้ว นายยุทธนา กับนายเฉลิมชัย มีความขัดแย้งกันมาก่อน “หักกัน” หรือ “แตกกันเอง” เนื่องจาก นายเฉลิมชัย ได้ขอร้องให้นายยุทธนา ลงสมัครนายกฯในสมัยถัดไป แต่นายยุทธนา เห็นว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง เป็นสมาชิกมาแล้วสองสมัย การที่มี “อุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกัน” กลายเป็น “ข้อขัดแย้งตรงข้ามกัน” ผลการเลือกตั้งจึงเป็นไปตามที่ผู้วิจัยกล่าวไว้ข้างต้น คือ นายอภิชาติ ได้เปรียบทางด้าน คะแนนเสียงอยู่ก่อนแล้ว เมื่อนายยุทธนาและนายเฉลิมชัย ไม่ร่วมมือกัน ผลที่ได้จึงตกอยู่กับนายอภิชาติ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโฆม่ง



ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี (n=348)

ด้าน	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร	2.70	0.88	มีผลปานกลาง	6
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร	4.03	0.38	มีผลค่อนข้างมาก	1
3. นโยบายของผู้สมัคร	3.92	0.49	มีผลค่อนข้างมาก	3
4. ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร	3.81	0.42	มีผลค่อนข้างมาก	4
5. หัวคะแนนของผู้สมัคร	3.94	0.57	มีผลค่อนข้างมาก	2
6. ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร	3.04	1.01	มีผลปานกลาง	5
รวม	3.57	0.63	มีผลปานกลาง	

จากตาราง 9 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอกำแพง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 3.57$ ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัคร ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร และหัวคะแนนของผู้สมัคร ส่วนอีกกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัครและความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( $\bar{X} = 4.03$ ) รองลงมาคือ หัวคะแนนของผู้สมัคร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( $\bar{X} = 3.94$ ) และนโยบายของผู้สมัคร อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ( $\bar{X} = 3.92$ )

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร เพราะกลุ่มตัวอย่างมองว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกฯ จะต้องมีความเหมาะสมในการเป็นนายกฯ โดยจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่ดี และต้องเข้ากับคนทุกระดับได้ และอีกประการหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างเลือกผู้สมัคร เพราะผู้สมัครมีหัวคะแนนที่มีความน่าเชื่อถือ เคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่น และสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ส่วนนโยบายของผู้สมัครเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยนโยบายจะต้องมีประโยชน์แก่ท้องถิ่นเป็นนโยบายที่เข้าใจง่าย และนโยบายต้องสามารถปฏิบัติจริงได้

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่งอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง	4.66	0.87	มีผลมาก	1
2. สนับสนุนส่วนตัว	3.02	1.70	มีผลปานกลาง	2
3. เป็นผู้ที่เคารพนับถือ	2.10	1.46	มีผลค่อนข้างน้อย	4
4. เป็นผู้มีบุญคุณ	1.89	1.31	มีผลค่อนข้างน้อย	6
5. เป็นคนรู้จัก	1.87	1.47	มีผลค่อนข้างน้อย	7
6. เคยช่วยเหลือกัน	1.97	1.49	มีผลค่อนข้างน้อย	5
7. นับถือกัน	2.43	1.62	มีผลค่อนข้างน้อย	3
รวม	2.56	1.42	มีผลปานกลาง	

จากตาราง 10 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่ง ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.46$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง มากที่สุด ( $\bar{X} = 4.66$ )รองลงมา คือ สนับสนุนส่วนตัว ( $\bar{X} = 3.02$ ) และนับถือกัน ( $\bar{X} = 2.43$ )

จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่ง ส่วนมากไม่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เนื่องจากผู้วิจัยได้กำหนดความสัมพันธ์ เพียงแค่ พ่อแม่ พี่น้อง ส่วนญาติที่มีความสัมพันธ์ไกลออกไปจึงต้องเลือกความสัมพันธ์ส่วนตัว และนับถือกันแทน

ในการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่ง จะเลือกเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว เพราะรู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อน ไม่ต้องคิดมาก เพราะรู้จักกันเป็นอย่างดี (ขวัญภาวรรณสุข, สัมภาษณ์, 2557)

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. มีวิสัยทัศน์ที่ดี	3.97	0.79	มีผลค่อนข้างมาก	2
2. มีความรับผิดชอบ	1.28	0.60	มีผลน้อย	11
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต	3.59	0.76	มีผลค่อนข้างมาก	6
4. รักษาสัญญา	1.19	0.45	มีผลน้อย	15
5. มีความเป็นผู้นำ	1.20	0.50	มีผลน้อย	14
6. กล้าตัดสินใจ	1.23	0.53	มีผลน้อย	13
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	1.25	0.63	มีผลน้อย	12
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี	4.15	0.81	มีผลค่อนข้างมาก	1
9. มีฐานะทางเศรษฐกิจการเงินดี	2.73	1.43	มีผลปานกลาง	7
10. การศึกษาสูงกว่าผู้สมัครคนอื่น	1.72	1.14	มีผลค่อนข้างน้อย	8
11. มีความน่าเชื่อถือ	1.33	0.63	มีผลน้อย	10
12. มีอุดมการณ์ในการทำงาน	3.80	0.82	มีผลค่อนข้างมาก	4
13. เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง	1.49	0.81	มีผลน้อย	9
14. มีความเสียสละต่อส่วนรวม	3.70	0.81	มีผลค่อนข้างมาก	5
15. เข้ากับคนทุกระดับได้	3.82	0.81	มีผลค่อนข้างมาก	3
รวม	2.42	0.77	มีผลค่อนข้างน้อย	

จากตาราง 11 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขมง ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( $\bar{X} = 2.36$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือก นายกขมีมนุษยสัมพันธ์ดี มากที่สุด ( $\bar{X} = 4.15$ ) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ( $\bar{X} = 3.97$ ) และเข้ากับคนทุกระดับได้ ( $\bar{X} = 3.82$ )

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่าบุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปเป็นนายกขนั้น จะต้องเป็นบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความเป็นกันเองโดยไม่ถือตัว เวลาพบปะหรือเยี่ยมเยียนประชาชน หรือประชาชนมาปรึกษาหารือ ขอความช่วยเหลือต่างๆ ถ้านายกข พุดคุย ให้ความเป็นกันเองจะช่วยให้ประชาชนเกิดความผ่อนคลาย รู้สึกถึงความเป็นกันเอง กล้าที่จะแสดงออก

หรือเปิดเผยถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างเต็มที่ และที่สำคัญรองลงมาต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ดี พร้อมทั้งเข้ามาบริหารท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้ และที่สำคัญต้องเข้ากับคนทุกระดับได้ โดยไม่คำนึงว่าคุณค่าเหล่านี้จะเป็นคนรวยหรือคนจน

เหตุผลที่เลือกผู้สมัครนายกฯ เป็นข้อแรกๆ ก็คือต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ พุดจาเป็นกันเอง ไม่ถือตัว จึงจะเหมาะกับการเป็นนายกของตำบลโขมง (บุญเรือน อัมรัตน์. สัมภาษณ์. 2557)

**ตาราง 12** ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านนโยบายของผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. มีประโยชน์แก่ท้องถิ่น	3.94	0.70	มีผลค่อนข้างมาก	1
2. เป็นนโยบายที่เข้าใจง่าย	3.79	0.68	มีผลค่อนข้างมาก	2
3. ตรงกับความต้องการของประชาชน	1.33	0.57	มีผลน้อย	5
4. สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้	3.59	0.71	มีผลค่อนข้างมาก	3
5. มีความชัดเจนและเป็นไปได้สูง	3.59	0.66	มีผลค่อนข้างมาก	4
รวม	3.25	0.66	มีผลปานกลาง	

จากตาราง 12 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ด้านนโยบายของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.64$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือก นโยบายที่มีประโยชน์แก่ท้องถิ่นมากที่สุด ( $\bar{X} = 3.94$ ) รองลงมาคือ เป็นนโยบายที่เข้าใจง่าย ( $\bar{X} = 3.79$ ) และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ( $\bar{X} = 3.59$ )

จากผลการศึกษาและจากประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างมองว่า ในการเลือกนโยบายของผู้สมัครนั้น นอกจากจะเลือกนโยบายที่มีประโยชน์แก่ท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุงอบต. ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังต้องเป็นนโยบายที่เข้าใจง่าย มีความชัดเจนและเป็นไปได้สูง ต้องสามารถทำได้จริง ไม่ใช่ชนโยบายขายฝัน แค่อำไว้เพื่อเรียกคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นซึ่งจะให้ประชาชนเหมือนเป็นคนโง่โง่คนหลอกลวงๆ อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อผู้สมัคร

นโยบายของผู้สมัครส่วนใหญ่ ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง คุณแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็ขอให้เห็นนโยบายเป็นประโยชน์กับตำบลของเรา และขอให้ทำได้จริงตามที่หาเสียงไว้ก็พอ (ชูชาติ จันทสิทธิ์. สัมภาษณ์. 2557)

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขมิง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านผลงานที่ผ่านของผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. มีการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม	2.93	1.34	มีผลปานกลาง	3
2. ประชาชนพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สมัคร	1.34	0.64	มีผลน้อย	4
3. ออกพบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	3.36	0.80	มีผลปานกลาง	2
4. ร่วมกิจกรรม ประเพณีของท้องถิ่น	1.32	0.63	มีผลน้อย	5
5. ทำงานด้วยความรวดเร็ว	3.40	0.73	มีผลปานกลาง	1
รวม	2.47	0.83	มีผลค่อนข้างน้อย	

จากตาราง 13 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขมิง ด้านผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( $\bar{X} = 2.47$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เลือกทำงานด้วยความรวดเร็วมากที่สุด ( $\bar{X} = 3.40$ ) รองลงมา คือ ออกพบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ( $\bar{X} = 3.36$ ) และมีการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม ( $\bar{X} = 2.93$ )

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่า นายกฯจะต้องแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ต้องออกพบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ มิใช่พอได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกฯ ไม่เคยเห็นหน้านายกฯเลย หรือกว่าจะขอพบได้ต้องมีขั้นตอนมากมาย และจำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่น

การทำงานของนายกฯหรือผู้ที่เข้ามาเป็นนายกฯ จะต้องทำงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช่ไปขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กว่าจะมาแก้ไขได้ต้องรอนานเป็นเดือน พอไปถามก็อ้างว่าไม่มีงบประมาณ ไม่มีคนงาน หรือกว่าจะหาตัวเจ๊กก็ยาก หรือพอได้เป็นนายกฯแล้ว ก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลย ไม่มาดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน (ธนากร คนอยู่, สัมภาษณ์, 2557)

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบล โขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านห้วคะเนนของผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น	1.30	0.60	มีผลน้อย	5
2. เคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่น	3.63	0.82	มีผลค่อนข้างมาก	2
3. สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้	3.60	0.81	มีผลค่อนข้างมาก	3
4. มีความน่าเชื่อถือ	3.64	0.79	มีผลค่อนข้างมาก	1
5. เป็นคนรู้จักที่ท่านสนิทสนม	1.89	1.33	มีผลค่อนข้างน้อย	4
รวม	2.81	0.87	มีผลปานกลาง	

จากตาราง 14 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบล โขม่ง ด้านห้วคะเนนของผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.81$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง เลือกห้วคะเนนที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ( $\bar{X} = 3.64$ ) รองลงมาคือ เคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่น ( $\bar{X} = 3.63$ ) และสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ( $\bar{X} = 2.93$ )

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่า ห้วคะเนนที่มีผลต่อการตัดสินใจ ควรเป็นห้วคะเนนที่มีความน่าเชื่อถือ บุคคลที่เหมาะสมจะมาเป็นห้วคะเนน ต้องเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่น เพราะประชาชนเข้าใจว่า เมื่อมีปัญหาอะไรสามารถบอกผ่านห้วคะเนนเพื่อให้ห้วคะเนนไปบอกนายกฯ ได้การแก้ไขที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และห้วคะเนนยังต้องสามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งบางครั้งห้วคะเนนจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือแม้แต่การประกันตัวในเรื่องต่างๆ

ห้วคะเนนมีผลกับการเลือกนายกฯ เพราะเราอาจจะไม่รู้จักผู้สมัครเป็นการส่วนตัว แต่เรารู้จักกับห้วคะเนน เพราะเคยช่วยเหลือกันมาก่อน ทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครง่ายขึ้น (อรุณสวัสดิ์ ชูเชิด. สัมภาษณ์. 2557)

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้านความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร (n = 348)

ประเด็น	$\bar{X}$	S.D.	การตีความ	ลำดับที่
1. ไม่มีผู้สมัครในใจก่อนวันไปเลือกตั้ง	2.34	1.65	มีผลค่อนข้างน้อย	5
2. มีการหาข้อมูลข่าวสารของผู้สมัคร	2.78	1.65	มีผลปานกลาง	4
3. ไม่มีการประเมินข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร	3.10	1.67	มีผลปานกลาง	1
4. มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัคร	2.82	1.64	มีผลปานกลาง	3
5. ตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยไม่มีเหตุผล	2.95	1.67	มีผลปานกลาง	2
รวม	2.80	1.66	มีผลปานกลาง	

จากตาราง 15 แสดงว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โขม่ง ด้านความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.80$ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการประเมินข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครมากที่สุด ( $\bar{X} = 3.10$ ) รองลงมา คือ ตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยไม่มีเหตุผล ( $\bar{X} = 2.95$ ) และมีการเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัคร ( $\bar{X} = 2.89$ )

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีการประเมินข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะมีผู้สมัครในใจอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครโดยไม่มีเหตุผล อาจทำให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ แต่ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปรียบเทียบระหว่างผู้สมัครเพื่อหาผู้สมัครที่ดีที่สุดที่ตรงใจมากที่สุด

การเลือกผู้สมัครนั้นโดยส่วนตัว จะไม่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือก เพราะมีคนที่เลือกอยู่ในใจแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ (ปิยะรัตน์ วิสิทธิ์วงศ์. สัมภาษณ์. 2557)

## ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน

## ตาราง 16 ผลการทดสอบสมมติฐาน จำแนกตามตัวแปรกำหนด

สมมติฐานการวิจัย	Prob.	การตีความ	สหสัมพันธ์ (V)	ผลการทดสอบ
1. ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้สมัครมีผลต่อการเลือกผู้สมัคร นายกองค้การบริหารส่วนตำบล โขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.47	ยอมรับสมมติฐาน
2. คุณสมบัติของผู้สมัครมีผลต่อ การเลือกผู้สมัครนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่ง อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.48	ยอมรับสมมติฐาน
3. นโยบายของผู้สมัครมีผลต่อ การเลือกผู้สมัครนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโขม่ง อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.31	ยอมรับสมมติฐาน
4. ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครมี ผลต่อการเลือกผู้สมัครนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.41	ยอมรับสมมติฐาน
5. หัวคะแนนของผู้สมัครมีผล ต่อการเลือกผู้สมัครนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.32	ยอมรับสมมติฐาน
6. ความสมเหตุสมผลในการ เลือกผู้สมัครมีผลต่อการเลือก ผู้สมัครนายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลโขม่ง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	0.00*	มี ความสัมพันธ์ ปานกลาง	0.32	ยอมรับสมมติฐาน

\* ระดับนัยสำคัญที่ .05



จากตาราง 16 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานเมื่อจำแนกตามตัวแปรกำหนดในการวิจัยได้ดังนี้

1. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัคร เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว นับถือกัน เคยช่วยเหลือกัน มีบุญคุณต่อกัน และเป็นคนรู้จักกันมาก่อน จากการวิเคราะห์ในภาพรวมจะเห็นว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะให้ความสำคัญส่วนตัวเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้สมัคร เนื่องจาก ผู้มีสิทธิมองว่าถ้าเลือกผู้สมัครคนที่เราไม่รู้จัก จะทำให้ได้รับการแก้ไขปัญหาช้า แต่ถ้าเราเลือกผู้สมัครคนที่เราสนิท จะได้รับการแก้ไขปัญหาย่างทันท่วงที เนื่องจากผู้สมัครเกรงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว

2. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร มีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง โดยต้องเป็นนายกที่มีมนุษยสัมพันธ์มีวิสัยทัศน์ดี เข้ากับคนทุกระดับได้ มีอุดมการณ์ในการทำงาน มีความเสียสละต่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีฐานะทางเศรษฐกิจการเงินดี มีการศึกษาสูงกว่าผู้สมัครคนอื่น เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ และรักษาคำสัญญา ซึ่งประชาชนตำบลโขมงส่วนใหญ่ ต้องการนายกที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นการแสดงออกที่ชาวบ้านสามารถรับรู้ได้มากที่สุดในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้าน ไม่ได้รู้เรื่องราวของผู้สมัครเป็นอย่างดี แต่จะดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ง่ายกว่า ความรู้ความสามารถ ที่บางคนอวดอ้างกว่ามีความรู้ความสามารถแต่ชาวบ้านไม่เห็นเนื่องจากการทำงานของ อบต.นั้นส่วนใหญ่ก็จะบริหารคล้ายๆกัน

3. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า นโยบายของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสำคัญนโยบายที่มีประโยชน์กับท้องถิ่น และนโยบายควรตรงใจกับความต้องการของประชาชนด้วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มองนโยบายของผู้สมัครบางคนว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ขายฝัน หลอกให้ประชาชนเลือกคน เพราะมีนโยบายที่ดี ที่ไม่เหมือนกับคนอื่น ซึ่งนโยบายประเภทนี้สามารถใช้ได้กับการเลือกตั้งสมัยก่อน

แต่การเลือกตั้งสมัยนี้ไม่สามารถใช้ได้กับประชาชนตำบลโขมง เพราะจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เคยเลือกผู้สมัครเพราะนโยบายที่สวยหรู แต่เมื่อเลือกเข้าไปแล้วไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายที่ตนเคยให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งได้

4. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกผู้สมัครที่ทำงานด้วยความรวดเร็ว ออกพบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานที่ผ่านมา มีผลทำให้ผู้สมัครมีโอกาสได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงอีกเป็นครั้งที่สอง หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประชาชนในตำบลได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

5. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า หัวคะแนนของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะให้ความสำคัญกับหัวคะแนนของผู้สมัครที่มีความน่าเชื่อถือ เคยช่วยเหลือคนในท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ เป็นคนที่ผู้มีสิทธิรู้จักสนิทสนม ซึ่งหัวคะแนนของผู้สมัครจะมีส่วนช่วยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมงได้รับการเลือกตั้ง หากผู้สมัครมีหัวคะแนนที่มีความน่าเชื่อถือ

6. สมมุติฐานการวิจัยที่ว่า ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัครมีผลต่อการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขอมรับสมมุติฐานในระดับนัยสำคัญที่ .05

จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม พบว่า การเลือกผู้สมัครของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำบลโขมง ไม่ได้ใช้หลักความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีผู้สมัครในใจอยู่ก่อนแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครในใจก็จะเลือกผู้สมัครเพราะรู้จักกับหัวคะแนน ซึ่งมีแค่ส่วนน้อยที่จะเลือกผู้สมัครโดยใช้ความสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ เพราะบางครั้งการใช้ความสมเหตุสมผลในการเลือกผู้สมัคร อาจเกิดการผิดพลาดเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อน และผิวเผิน ซึ่งแตกต่างจากการมีผู้สมัครในใจเพราะผู้สมัครเหล่านั้นเป็นผู้ที่รู้จักหรือคุ้นเคยอยู่แล้วกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง